



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๓๕๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้เสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๒ ลักษณะการจัดสรรงบประมาณ “ข้อ ๑๑ ด้่างงบประมาณ
เงินรายได้ประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณเงินรายได้ใหม่ให้ใช้ตามงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณที่ล่วงมาแล้วได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อนเฉพาะหมวดรายจ่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ” โดยเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินรายได้ วงเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๓๖๘,๘๐๐ บาท
จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

๑. เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามเกณฑ์การใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๙๕,๔๘๘,๙๐๐ บาท ในกรณี
หน่วยงานจะสามารถก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศใช้และสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

๒. เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน รวมวงเงิน ๑๘๖,๒๓๙,๙๐๐ บาท
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การปรับโครงสร้างใหม่ต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ควรประมาณการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร

๒. การป้องกันความเสี่ยงต้องมีความสัมพันธ์กับแผนที่กำหนดไว้ ควรพิจารณา
ประเด็นที่สำคัญและต้องการให้บรรลุ โดยต้องเชื่อมโยงและดำเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางไว้

๓. ด้านการเรียนการสอนควรปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ทำอย่างไรให้นักศึกษามีทักษะการศึกษาในการศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ต้องมีการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร รายวิชาของแต่ละหลักสูตรต้องมีส่วนในการช่วยสนับสนุนและบริหารจัดการกิจการนักศึกษาด้วย เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

Dr

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ